

## Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa

18:32 26/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 26/9, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai; thăm, tặng quà cho các đơn vị, hộ gia đình bị ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.**



*Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra khu vực sạt lở đất tại Trường THCS Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh. Ảnh: Báo Thanh Hóa*

Theo đó, đoàn đã đến kiểm tra khu vực bị sạt lở đất, trao quà cho Ban giám hiệu và học sinh Trường THCS Lâm Phú (Lang Chánh). Đồng chí Trần Hồng Hà Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc quan trắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; không cho người và phương tiện đi vào khu vực sạt lở và có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở, nhất là khi xảy ra mưa lớn.



*Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà cho học sinh Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh\_Ảnh: Báo Thanh Hóa*

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt lở đất khu vực Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là chủ động sơ tán/di dời người và tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn và các tình huống nguy hiểm. Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn cùng với đối ứng của tỉnh Thanh Hóa sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Lâm Phú để thầy trò nhà trường có nơi dạy và học kiên cố.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra xử lý sự cố cống Nổ Thôn dê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, đồng chí Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần lưu ý, mặc dù tuyến đê vẫn an toàn. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm, chủ động hơn nữa phòng chống thiên tai trong thời gian tới. Những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ đê điều vượt khả năng của tỉnh, tỉnh báo cáo Trung ương để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Đồng chí Trần Hồng Hà, chỉ đạo địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ trọng điểm

phòng, chống lụt bão công trình đã được xây dựng, phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê tả sông Mã. Đặc biệt là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, cơ quan, công sở bị ảnh hưởng khi có tình huống xảy ra; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Cùng ngày, đồng chí Trần Hồng Hà Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và tặng quà cho các hộ dân thôn Ngọc Bô, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) bị ảnh hưởng của thiên tai, chia sẻ với người dân vùng ngập bị ngập lụt và mong muốn người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt, sản xuất. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành có liên quan ở Trung ương và tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu mô hình nhà ở chống lũ có thể giúp người dân nơi đây thích ứng vượt qua mùa lũ lụt.



*Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tặng quà cho các lực lượng vũ trang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.*

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ban, ngành đồng thời ban hành công điện, văn bản chỉ đạo về công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra trên địa bàn giảm mức thấp nhất do thiên tai gây ra, với tinh thần sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã

tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các sự cố, hư hỏng công trình. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động sơ tán 3.624 hộ/13.788 khẩu sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán, di dời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở; không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần chủ động trong phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão của cấp uỷ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích,... Đặc biệt, là người dân đã tuân thủ các hướng dẫn, biện pháp phòng chống bão, lụt, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân. Các cấp chính quyền trong tỉnh tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sau ngập lụt như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dịch bệnh, khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-hong-ha-kiem-tra-cong-tac-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-tai-thanh-hoa>